



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวกนกวรรณ โคตรสังข์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกนกวรรณ โคตรสังข์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๑๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกนกวรรณ โคตรสังข์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาวัยรุ่นหลังคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาวัยรุ่นหลังคลอด หญิงไทย อายุ ๑๕ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพแม่บ้าน เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ลาออกจากโรงเรียนเนื่องจากตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่เคยคุมกำเนิด สามีอายุ ๒๐ ปี ทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด ตั้งครรรภ์ครั้งแรก ผ่าครรรภ์ที่โรงพยาบาล ขอนแก่น จำนวน ๑๑ ครั้ง ไม่เคยตรวจอัลตราซาวด์ ต่อมาย้ายมาอาศัยอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมี ปัญหาครอบครัวสามีไม่ยอมรับ พี่สาวจึงรับมาดูแลและเพื่อเตรียมคลอด ปัจจุบันอายุครรรภ์ ๔๒ สัปดาห์ มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรรภ์ แรกรับผู้คลอดปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ไม่มีมูกเลือด ไม่มีน้ำเดิน และคลอด โดยวิธีคลอดทางช่องคลอด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๒๓.๒๘ น. ได้ทารกเพศชาย น้ำหนักแรกเกิด ๒,๖๐๐ กรัม เกณฑ์ให้คะแนนทารกแรกเกิดที่ ๑ นาที และ ๕ นาทีแรก ๘ คะแนน (หักสีผิว ๒ คะแนน) และ ๑๐ คะแนนตามลำดับ ไม่พบการบาดเจ็บใดๆ ลักษณะทารกทั่วไปแข็งแรง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด แผลฝีเย็บ เย็บด้วยไหมละลาย ปริมาณเลือดขณะคลอด ๓๕๐ มิลลิลิตร

รับย้ายมารดาหลังคลอดจากห้องคลอดวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๑๕ น. อาการแรกรับรู้สึกตัวดี ประเมินปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดประมาณ ๑๐๐ มิลลิลิตร ระดับของมดลูกอยู่ระดับสะดือ มดลูกหดตัวดี อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๓ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๒ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ไม่มีอาการเวียนศีรษะ สัญญาณชีพ ๒๔ ชั่วโมงแรกปกติ

ประเมินลักษณะเต้านมค่อนข้างเล็ก หัวนมปกติดี น้ำนมเริ่มไหลซึมเล็กน้อย บริเวณลานนมยืดหยุ่นดี ทารกสามารถดูดนมได้แต่มารดาอุ้มลูกและนำลูกเข้าเต้าดูดนมไม่ถนัด ทารกร้องกวนมาก แนะนำจัดทำอุ้มและช่วยเหลือ นำลูกเข้าเต้าดูดนมหลายครั้ง จึงสามารถให้นมลูกเองได้ มารดามีท่าทางวิตกกังวลเมื่อทารกกร้องกวน ไม่มั่นใจในการ ทำกิจกรรมในการดูแลทารกแรกเกิด และถามคำถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดภายหลังคลอด เช่น การมีเลือดออกทาง ช่องคลอด(น้ำคาวปลา) อาการปวดมดลูก การดูแลตนเองหลังคลอด ซึ่งขณะนอนพักที่โรงพยาบาลสามีไม่ได้มาดูแล เพราะทำงานที่ต่างจังหวัด มารดาบอกว่าสามีต้องการดูแลบุตร แต่ครอบครัวไม่ยินยอม จึงวางแผนการดูแลหลัง คลอดว่าให้พี่สาวดูแล และจะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ซึ่งพี่สาวก็คอยอยู่ช่วยเหลือ และรับฟังข้อมูลคำแนะนำต่างๆ จากพยาบาล เนื่องจากเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล พี่สาวจะรับมารดาไปพักที่บ้านตน จนกว่าจะแข็งแรงดีจึง จะย้ายกลับต่างจังหวัด

ภายหลังคลอดพักรักษาที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ๓ วัน แผลฝีเย็บแห้งดีไม่มีการติดเชื้อ น้ำนมไหลดี สามารถ

ดูแลตนเองและทารกพร้อมทั้งให้นมบุตรได้ดี ให้คำแนะนำมารดาและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอดบุตร ต่อเนื่องที่บ้าน การดูแลทารกแรกเกิด การคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม การมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่ต้องมา พบแพทย์ก่อนนัด มารดาได้รับทราบและเข้าใจดี สามารถตอบคำถามได้ มารดาและทารกจำหน่ายจากหอผู้ป่วย สูตินรีเวชกรรม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้มารดาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เหมาะสมกับมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

๒. เพื่อส่งเสริมให้มารดาที่ทางได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรหน้าท้องสามารถปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการสร้างและการหลั่งน้ำนมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถให้นมบุตรได้ถูกวิธี

๓. เพื่อส่งเสริมมารดาที่ทางได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรหน้าท้องมีความมั่นใจในการให้นมบุตร และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยังน้อย ๖ เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เหมาะสมกับมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

๒. มารดาสามารถปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการสร้างและการหลั่งน้ำนมได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้นมบุตรได้ถูกวิธี

๓. มารดามีความมั่นใจในการให้นมบุตร และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยังน้อย ๖ เดือน